

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 378/SLĐT BXH-VLATLĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2020

V/v tuyên truyền và triển khai phòng dịch
Covid-19 đối với người lao động đang làm
việc tại nước ngoài

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Công văn số 118/TTLĐTNN-HTVL ngày 25/02/2020 của Trung tâm lao động ngoài nước về việc phối hợp tuyên truyền và triển khai phòng dịch Covid-19 đối với người lao động đang làm việc tại nước ngoài.

Trước tình hình bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở một số quốc gia có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc. Hiện nay, Trung tâm lao động ngoài nước đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan đối tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản, CHLB Đức, Đài Loan (Trung Quốc) tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin tới người lao động Việt Nam về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, các đầu mối liên hệ, bảo hộ công dân; đưa vào vận hành Ứng dụng App kết nối COLAB SOS - hỗ trợ khẩn cấp đối với người lao động khi cần thiết. Ứng dụng này cho phép người lao động đang làm việc tại nước ngoài gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tới Trung tâm. Trung tâm sẽ thường trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ khẩn cấp đối với người lao động.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng trong nhân dân và người lao động ở địa phương, cũng như triển khai kế hoạch phòng chống dịch hiệu quả, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để nhân dân nắm bắt được biện pháp Trung tâm Lao động ngoài nước đang triển khai nhằm giúp người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài phòng chống dịch bệnh, đảm bảo kịp thời hỗ trợ đối với người lao động trong những trường hợp khẩn cấp; khuyến cáo người lao động đang làm việc ở nước ngoài và những người lao động địa phương đã có kế hoạch xuất cảnh theo các chương trình Trung tâm lao động ngoài nước đang triển khai, cài đặt và sử dụng APP kết nối COLAB SOS để được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Hướng dẫn chi tiết việc tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng App kết nối COLAB SOS tại địa chỉ website: www.colab.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua Phòng Việc làm An toàn lao động, số điện thoại: 0220.3.856.196, email: vlatld13@gmail.com)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c GD; các PGD Sở;
- Các DN hoạt động đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh (để biết);
- Lưu: VT, VLATLD.

